

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๐๕ (ส.ร.ภ.) / ว ๕๓๑



สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

อ้างถึง สำเนาสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตกลงจ้างเหมาองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารศาล สถานที่ และทรัพย์สิน รวมไปถึงบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัย จำนวน ๑,๘๗๖ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของศาลยุติธรรม และบุคคลต่าง ๆ ที่มาศาล อันจะทำให้ศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักรักษาความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงร่างขอบเขตการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประกอบการทำสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการยุบเลิกอัตรากำลังประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่งทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๗ อัตรา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยุทธ ศิริลั่น)

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

กลุ่มงานนโยบาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๑

E-mail : ojs@coj.go.th

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของร่างขอบเขตงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ระหว่าง “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” กับ “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ขอบเขตของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ขอบเขตของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>๓. ผู้รับจ้างตกลงจะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ชื่อสัตย์สุจริตมีสุขภาพดีแข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี หรือตามข้อตกลง เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา</p>	<p>๔. ผู้รับจ้างตกลงจะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้</p> <p>ก. คุณสมบัติ</p> <p>(๑) มีสัญชาติไทย</p> <p>(๒) ชื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพดีแข็งแรง ขยันหมั่นเพียร</p> <p>(๓) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา</p> <p>(๔) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับสายตรวจ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี</p> <p>(๕) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับหัวหน้าชุด มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี</p> <p>(๖) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับปฏิบัติ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี</p> <p>ข. ลักษณะต้องห้าม</p> <p>(๑) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง</p> <p>(๒) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ</p> <p>(๓) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ</p> <p>(๔) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และมีโทษความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา</p>